



Tuần Báo Phát Triển Điện Năng

Điện thư : aphancao@videotron.ca
WEB: WWW.VOVI.ORG

số 523

ngày 17 tháng 07 năm 2005

Tờ báo hằng tuần ĐIỆN KHÍ PHẦN GIẢI dành riêng phục vụ bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Duyên Lành

*Duyên lành Trời độ quý hơn vàng
Khai triển chính mình tự sống an
Duyên đạo tình đời trong tiến hóa
Thành tâm tu luyện độ các miền*

Kính bái

Vĩ Kiên

Mục Bé Tám từ 04/05/2005 đến 10/06/2005

Copyright 2005 by Lương Sĩ Hằng & VoVi Multimedia Communication. All rights reserved.

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

Bé Tám

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường

- 1) *Sống an để làm gì?*
- 2) *Tại sao làm người cảm thấy cô đơn?*
- 3) *Đoạn ngắn hữu ích hay đoạn dài hữu ích?*
- 4) *Mưu lợi cho chính mình có hữu ích gì không?*
- 5) *Việc gì cần thiết?*
- 6) *Làm việc gì cần thiết ?*
- 7) *Đường nào là đường ngắn ?*

<p>1) Toronto, 04-06-2005 1 : 00AM Hỏi : <i>Sống an để làm gì?</i></p> <p>Đáp: Thưa sống an để phục vụ nhơn sanh</p> <p>Kệ: <i>Phục vụ thì mới biết mình khỏe Sống yên thân không còn bệnh hoạn Khai triển chính mình phục vụ tha Bình tâm học hỏi tạo chữ hòa</i></p>	<p>2) Toronto, 05-06-2005 12: 03AM Hỏi: <i>Tại sao làm người cảm thấy cô đơn?</i></p> <p>Đáp: Thưa tại thiếu tu không biết giá trị của Trời và Đất đã tận độ</p> <p>Kệ: <i>Thiếu tu không biết giá trị Trời Đất Khó giả khó mình trong sự thật Học hỏi không thành mình được đất Thực hành chơn pháp nguyện góp phần</i></p>
<p>3) Toronto, 06-06-2005 1: 25AM Hỏi: <i>Đoạn ngắn hữu ích hay đoạn dài hữu ích?</i></p> <p>Đáp: Thưa ngắn dài đều hữu ích tùy chuyện</p> <p>Kệ: <i>Đường đi ngắn dài đều phải tiến Thành tâm tu luyện tự tâm hiền Qui nguyên giềng mối sống an yên Chuyển hóa thâm sâu quý tâm hiền</i></p>	<p>4) Toronto, 07-06-2005 1: 50AM Hỏi: <i>Mưu lợi cho chính mình có hữu ích gì không ?</i></p> <p>Đáp: Thưa mưu lợi cho chính mình có hữu ích nhưng lâu ngày sanh ra tập quán tham lam</p> <p>Kệ: <i>Mưu lợi cá nhân lâu sanh tham Tự tâm tự tiến tránh tham lam Buồn bực hại mình sanh tật xấu Khó tầm chơn thức giải tâm sâu</i></p>
<p>5) Toronto, 08-06-2005 2: 40 PM Hỏi: <i>Việc gì cần thiết?</i></p> <p>Đáp: Thưa việc cứu người là cần thiết</p> <p>Kệ: <i>Xây dựng phần hồn là cần thiết Tiến hóa vô cùng tự vượt xuyên Giải quyết chính mình trăm việc tốt Bình tâm tiến hóa tự sanh tồn</i></p>	<p>6) Montréal, 09-06-2005 2: 00 PM Hỏi: <i>Làm việc gì cần thiết ?</i></p> <p>Đáp : Thưa xây dựng cho chung rất cần thiết</p> <p>Kệ : <i>Thực hành cải tiến tâm lẫn thân Sáng suốt mình tâm tự tiến lần Tự giải tự hành qui một mối Quyết tâm tu sửa tiến từ hồi</i></p>
<p>7) Montréal, 10-06-2005 12 : 20AM Hỏi : <i>Đường nào là đường ngắn ?</i></p> <p>Đáp : Thưa đường tạm là đường ngắn</p> <p>Kệ : <i>Ngắn dài là đường tính toán động Sửa tiến mình tâm tự tiến hành Đại nguyện không thành tâm động loạn Hành thông tự giải pháp phân hành</i></p>	

THƯƠNG YÊU

Hỏi nào tới giờ mình tu tôi thấy nhiều người tu trong cái lý luận từ bi này kia kia nọ mà chưa biết từ “thương yêu”. Bây giờ tôi nhắc lại hai chữ “thương yêu” mà thôi. Chúng ta sanh ra làm con người, có sẵn tình thương, biết thương mình từ đầu chí chân, nâng niu hàng ngày từ sợi tóc tới lỗ chân lông đều là do hai bàn tay và tình thương của mình nâng niu cái bản thể mình, từ giờ phút khắc đều lưu ý tới cái bản thể, thương bản thể nhưng mà họ không biết hóa giải.

Cái bản thể này do đâu sanh ra? Do cha mẹ sanh ra, do vạn linh kết tập, do huyền cơ của tạo hóa sắp đặt trong thiên ý mà không hiểu. Chúng ta nâng niu từ đời qua đạo, từ động tới tịnh, mà cũng không biết. Chúng ta thương nó, chúng ta giúp đỡ nó, chúng ta xây dựng nó, sửa đổi cái tánh xấu tiến tới cái tánh tốt, đưa nó vào con đường tu tịnh, sửa chữa, dẫn tiến. Thương lắm mới đưa nó đi tu, thương lắm mới diu dắt nó từ li từ tí để nó tránh khỏi những cái tai nạn ở sau này. Chính do bản tánh của nó đã hại nó, bản tánh bất chánh đã hại nó, nó mới đưa bản thể này đi tu, mở ra từng giới sẽ cảm thông chân ngã và phàm ngã của bản tánh, hóa giải lục căn lục trần, khai thông ngũ tạng ngũ kinh nó. Chính nó đã đặt vào tình thương diu dắt lấy nó, một cái tình thương phổ biến rộng ra, thương tất cả vũ trụ, thương muôn loài, mà chỉ thiếu có cái yêu.

Hỏi, nó không có sáng suốt nó lấy gì thương bản thể nó? Cái sự sáng suốt có nó mới thương bản thể nó. Nó muốn duyên dáng, nó muốn có sắc đẹp, nó muốn sạch sẽ, nó muốn tươi tắn, nó muốn gọn gàng, nó muốn đủ thứ tốt lành cho nó, nó mới nâng niu cơ thể, do hai bàn tay nó, cái ý chí sáng suốt của nó. Ý chí sáng suốt đó là cái gì? Ý chí sáng suốt đó là cái đèn trong tim của nó bật sáng ra, để chiếu rọi cho mọi giới trong cơ tạng nó được tiến theo mọi sự nhẹ nhàng và văn minh đi lên. Rồi nó đưa về tu thì nó đạt cái gì? Nó đạt cái sáng suốt thanh tịnh. Sáng suốt thanh tịnh là quân bình cái chân lý của tư tưởng nó, mà khi nó đạt tới chân lý tư tưởng, nó là gì? Nó là đạo! Nó phải biết yêu, nó phải biết yêu tha thiết cái công phu của nó, nó phải biết yêu để nó đưa cái đạo tới tột đỉnh, nó yêu đời đời không quên cái đạo. Thương thì phải yêu, yêu chừng nào thì sáng suốt chừng nấy. Nó yêu cái đạo nó mới cởi mở, nó yêu cái đạo nó thoát cảnh luân hồi phàm tục, nó yêu cái đạo để tránh sự phản trắc của nội tâm có thể làm bận rộn nó và đưa nó đến chỗ đau khổ. Đau khổ cũng đau khổ vô tận, mà an nhàn nó cũng tiến tới vô cùng an lạc.

Bây giờ chúng ta, người tu biết thương bản thể thì biết yêu cái đạo, chứ đừng vì lẽ này lẽ kia, lẽ nọ mà bỏ cái sự sáng suốt của mình. Hỏi, con người không có sự sáng suốt, con người không đạt tới quân bình thanh tịnh, con người đó có phải là con người ở thế gian không? Một chút xíu là các bạn thấy các bạn trở về nơi tăm tối, chỗ đó là cái chỗ động loạn.

Còn bắt các bạn tiến tới tột đỉnh cái đạo thì các bạn ở trong cái động mà các bạn tìm ra cái tịnh, các bạn ở trong cái trực mà các bạn thấy ở trong cái thanh, là các bạn thiền. Bất cứ nơi nào, từ cái lỗ tai nghe các bạn cũng trong thiền, mắt thấy các bạn cũng trong thiền, hơi thở của các bạn cũng trong thiền, khẩu thiệt các bạn cũng trong thiền, mọi hành động nó đi tròn trong chơn lý. Nhờ cái gì? Nhờ sự sáng suốt quân bình của đạo pháp mà các bạn dành cho tình thương bản thể này và diu dắt nó tiến thẳng tới cái sáng suốt.

Các bạn yêu và nắm lấy cái đạo đó đời đời kiếp kiếp để các bạn được tiến hóa trong cái chu trình Đại Giác, trực cũng như thanh mà thanh cũng như trực. Lúc đó các bạn thấy chân lý là tròn, không méo, không vuông.

Cho nên các bạn đã tu, gây dựng cho người khác tu, chúng ta cũng dày công trong tình thương để đưa họ đến bến giác. Nhưng mà con người lúc nào cũng có cái tánh, cái tánh đó là tánh tự tôn, tự ái, độc tài, mê muội, cho nên nó gom lại thành cái phản trắc bất chánh, mới đem lại sự tăm tối cho nó, tham

lam, không biết Bi Trí Dũng là gì, không biết Từ Bi là gì, không biết sử dụng cái trí của mình để nơi nào mới đúng, không biết cái đúng tiến nơi nào.

Cho nên cái tu này nó phải tiến, các bạn cũng sẽ ở trong mọi trạng thái, mọi trạng thái đau khổ của người khác đã cảm thấy. Bất cứ ở nơi nào các bạn cũng có phần ở trong đó các bạn mới tiến tới Đại Giác. Nhưng mà các bạn nên nhớ rằng hai chữ “thương yêu” nó rất quan trọng. Tôi thấy các bạn thương các bạn lắm, từ đầu chí chân, các bạn nâng niu dữ lắm, lo lắng dữ lắm, sửa soạn... nhưng mà các bạn thiếu cái yêu thôi. Không biết giá trị của sáng suốt, các bạn bỏ tu, các bạn đem cái tánh lên trụ trì trên cái đạo, sao được! Cái tánh là một loại phản trắc bất nhân, làm sao các bạn đưa cái tánh lên trụ trì trên cái đạo? Vì thế làm sao mà các bạn tiến tới được, cho nên cái đau khổ nó sẽ trở về với các bạn rất nhiều. Cái đau khổ của nội tâm nó triền miên dày xéo các bạn. Cho nên các bạn phải ý thức rõ ràng hai chữ “thương yêu”, mà tôi nhắc lại lần nữa cái này nó rất quan trọng cho những người tu Vô Vi. Thương ta phải biết yêu Đạo, phản Đạo là phản ta, bởi vì cái đạo tôi đã nói rõ ràng, không phải cái Đạo của ông Tám, ông Tám nhờ cái đạo này, ông Tám làm giàu? Không! Ông Tám đã dày công học được cái phương pháp này để tiến giải từ cái trược đi tới cái thanh và từ cái thanh đi xuống cái trược. Chính ông Tám đã thực hành nhiều chuyện lắm rồi, trong cái kinh nghiệm phong phú mà nói ra cho các bạn, các bạn là người có phận sự kiểm soát hành động của ông Tám và kiểm soát luôn tư tưởng của ông Tám thì các bạn học cái đường lối này. Để chi? Là cái đạo của các bạn, bạn mở nó, sáng suốt quân bình tư tưởng của bạn thì bạn là ông Tám, mà đạo đó là đạo của bạn, nếu bạn bỏ là bạn mất sự sáng suốt. Hỏi, cái căn nhà mà không có sáng thì bạn làm sao tiến? Bạn phải đục phải nhiều cái nó bất trắc xây đến cho bạn.

Cho nên bạn phải cố gắng nghe tôi và hiểu coi, hiểu coi con đường tôi đi có đúng không? Nhiều khi các bạn luận đi xét lại, lấy cái phàm ngã đánh đổ cái chân ngã, rồi cái phàm đó nó ngự trị lên luôn, cái phàm đó nó làm cho bạn sai lạc đường hướng trong cái sở nguyện bước vào tu. Tu Vô Vi các bạn nguyện “tôi tu suốt đời”, nhưng rốt cuộc các bạn phản lầy bạn vì một lẽ nào đó, các bạn gây sự đau khổ cho các bạn, đau khổ lắm. Cho nên cố gắng đi, không phải là tôi tuyên truyền cái đạo này để tôi thu lợi, nhưng mà tôi thấy cái quý giá trong cái chu trình và cái cuộc hành trình của tôi tu luyện đến ngày nay, tôi thấy nó đi dật và cởi mở dần tiến từng giờ, từng phút. Sau sự thương yêu của tôi, tôi cương quyết giữ lấy thì tôi thấy càng thương yêu mọi người, càng mến cảm mọi người. Tất cả đều là tôi, tôi là tất cả, thành ra tôi mới thấy quý giá. Nhiều người nói tại sao đi làm việc không lợi lộc gì, cứ ngồi nói năng. Không phải đâu, cái quý giá và cái giá trị của chúng ta không phải ở tại đây, nhưng mà cái quý giá và giá trị của chúng ta nó trường cửu ở nơi Vô Vi không động.

Nhưng mà cái khối đó là khối làm việc rất nhiều, các bạn cố gắng để đóng góp trong cái định luật vay trả đời đạo. Đời thì các bạn phải chấp nhận, bạn trả một việc là bạn học cái đường lối của Bi Trí Dũng, bạn gặp cái hoàn cảnh này khó khăn bạn nhảy vô là bạn học được cái đúng rồi, cái kiên nhẫn. Cái trường hợp nào khó khăn cũng là dạy và cải tạo phần hồn. Cho nên chúng ta phải vui vẻ chấp nhận bất cứ đường hướng nào xây tới, nghịch cảnh nào xây tới với chúng ta. Tôi đã thường nói, nói nhiều năm lắm rồi mà các bạn không có cái quyết tâm đó. Tôi xét thấy không có cái quyết tâm đó, tham mộ hư vinh, muốn chuyện tốt lành sung sướng cho mình thôi, còn chuyện khổ cực không chấp nhận, cái đó là chậm tiến.

Con người Vô Vi phải ở trong nhiều trạng thái đau khổ, cho nên các bạn cố gắng tiến lên, các bạn là tôi, tôi là các bạn. Có những cái gương và hành động tôi đã làm, cái ảnh hưởng đó, tôi tin rằng không phụ lòng các bạn, cho nên các bạn nên cố gắng nắm đó mà tu, tôi thương các bạn và yêu đạo pháp, tôi thấy cái đường lối đó trong thâm tâm các bạn, sẽ đi dật các bạn và cởi mở đưa các bạn tiến thẳng lên tới bến giác, niết bàn, chứ không bao giờ để cho các bạn vu vơ ở lưng chừng đâu, trừ phi các bạn không chấp nhận đi nửa chừng rồi bỏ phé. Đó là các bạn sẽ bị sa đọa. Do các bạn đề cao bản tánh các bạn, các bạn bị sai lầm. Lúc đó cái đau khổ triền miên chứ không phải sung sướng triền miên.

Các bạn nên cố gắng thực thi hai chữ “thương yêu”. Bữa nay không có gì hơn là nói hai chữ đó, .

THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHÁT HÀNH HAI BỘ DVD ĐẠI HỘI 2004 TẠI HAWAII & BỘ DVD KHOÁ SỐNG CHUNG 2004 TẠI ORANGE COUNTY

Vô-Vi Multimedia Communication sẽ phát hành trong tuần tới hai bộ DVD Đại Hội Tình Trời Tân Độ 2004 tại Hawaii & bộ DVD Khóa Sống Chung Tân Niên 2004-2005 tại Orange County.

Quý Hội, Thiên Đường hay bạn đạo nào muốn đặt hai bộ nói trên, xin liên lạc với địa chỉ dưới đây:

Liên lạc về email: vovimedia@yahoo.com

- Một bộ Đại Hội 2004 gồm 4 DVD, giá ủng hộ: \$25 US & cước phí
- Bộ DVD (3DVD) Khóa Sống Chung Tân Niên :
giá ủng hộ: 20 US\$ + cước phí

Check payable to: VO-VI Multimedia Communication

Địa chỉ tại Mỹ: PO Box 741324, Dallas, TX 75374-1324

Điện thoại tại Bắc Mỹ: 1-866-FOR-VOVI

VO-VI MULTIMEDIA COMMUNICATION thành thật cảm tạ quý bạn đạo và chúc các bạn thân tâm thường lạc.

THÔNG BÁO GHI DANH TRÌNH DIỄN VĂN NGHỆ ĐẠI HỘI HỘI SINH SUM VÀY

Chúng tôi hân hoan kính mời toàn thể quý bạn đạo sắp đi tham dự Đại Hội Hội Sinh Sum Vày tại Singapore vui lòng ghi danh đóng góp cho chương trình văn nghệ đại hội đêm 04/08/2005. Sau thông báo ghi danh văn nghệ đầu tiên, chúng tôi đã nhận được một số ghi danh của các bạn đạo Pháp Quốc, Đức Quốc, Úc Châu, Việt Nam v.v. Ban văn nghệ đại hội xin ghi nhận và cảm ơn sự đóng góp của quý bạn.

Vì thời gian trình diễn có hạn, mong quý bạn vui lòng ghi danh trước ngày 25/07/2005 để chúng tôi tiện việc sắp xếp chương trình. Quý bạn nào ghi danh trước sẽ được ưu tiên hơn về thời gian trình diễn. Chúng tôi sẽ ngưng việc ghi danh khi đã có đủ các tiết mục. Kính mời các ban văn nghệ của mỗi thiên đường địa phương khuyến khích và ghi danh cho những tài năng văn nghệ của địa phương mình.

Mời quý bạn đạo ghi danh bằng cách gửi về địa chỉ email: VANNGHEHSSV@DODO.COM.AU

Trong email xin ghi rõ các chi tiết như sau:

- Subject của email: Van Nghe HSSV
- Tên họ người trình diễn hoặc người đại diện
- Địa phương / Thiên Đường
- Tiết mục, thể loại (ca, vũ, nhạc, kịch v.v.)
- Thời gian trình diễn
- Nội dung và lời muốn được MC giới thiệu cho màn trình diễn

Chúng tôi sẽ thông báo quý bạn nào đã ghi danh đóng góp về chương trình và thời gian trình diễn sau khi đúc kết được chương trình.

Chân thành cảm ơn và mong sự ghi danh văn nghệ của quý bạn đạo.

Thân mời,

Ban văn nghệ VVMC kính chúc các bạn than tâm thường lạc.
Nam Mô A Di Đà Phật.

THÔNG BÁO CỦA BAN VĂN NGHỆ VÔ-VI MULTIMEDIA COMMUNICATION

Ban Văn Nghệ Vô-Vi Multimedia đang chuẩn bị công hiến đến quý bạn đạo một chương trình thiễn ca rất đặc biệt trong chủ đề của ngày hội tụ : Hồi Sinh Sum Vầy. Đêm văn nghệ thiễn ca sẽ được tổ chức vào tối ngày 6 tháng 8 năm 2005 tại The Rock Auditorium, Singapore. Thành phần nghệ sĩ sẽ được thông báo vào những ngày sắp tới.

Dưới đây là danh sách của các Hội Viên Thiễn Ca đã và đang tiếp tục ủng hộ bằng cách nâng cấp hàng ghế từ đồng hạng lên đến hàng VIP. Xin quý Hội Viên vui lòng duyệt lại danh sách này, và nếu có người nào thiếu sót, xin vui lòng liên lạc đến các anh chi đại diện ghi danh hay là đến:

Anh Nguyễn Hữu Lâm: lamtruc@comcast.net

Anh Nguyễn Văn Trí: trimai00@yahoo.com

No	Last Name	Middle Name	First Name	Date Paid	Number of VIP Tickets
1	Nguyen	Thi	Qui	01/01/05	1
2	Pham	Ngoc	Suong	01/01/05	1
3	Duong	Ngoc	Cam	01/03/05	1
4	Do	Thi	Khai	01/03/05	1
5	Porter	Kim	Ann	01/10/05	1
6	Luong	Si	Thuong & Ai Tuyet	02/01/05	2
7	Nguyen	Xuan	Nhan	02/08/05	2

8	Nguyen	Van	Quan & Yen	02/08/05	1
9	Nguyen	Xuan	Mai	02/10/05	1
10	Ha	Hong Lan	Jerry	02/10/05	1
11	Tran	Thien	Phu	02/10/05	1
12	Nguyen		On	02/10/05	1
13	Lam	Hong	Phat	02/10/05	1
14	Luong	Le Ngoc	Nancy	02/10/05	1
15	Bui		Lien	02/10/05	1
16	Nguyen	Van	Son	02/10/05	1
17	Le	Thi	Minh Loan	02/10/05	1
18	Nguyen	Dinh Tri	George & Hieu	02/10/05	2
19	Nguyen	Hong	Duc	02/10/05	1
20	Pham	Gia	Tuong & Anh	02/17/05	2
21	Nguyen	Betty	Thi Be	02/20/05	1
22	Trinh	T	Cam Tu	02/20/05	1
23	Lam	Kim	Hoa	02/20/05	1
24	Tran	Ly	Thanh + Hoa	02/20/05	2
25	Pham	Minh	Son	02/22/05	1
26	Do	Trung	Hieu & Sanh	03/03/05	2
27	Duong	Ba	Tram & Mai	03/03/05	2
28	Nguyen	Thi	Khe	03/07/05	1
29	Nguyen	Thi	Nho	03/07/05	1
30	To	Thi	Bich	03/07/05	1
31	Yeckley		My Hoa	03/07/05	1
32	Dang	Nguyen	Triem	03/09/05	1
33	Cao	Thi	Tuat	03/09/05	1
34	Ton Nu	Luong	Thu, Nhon, Henry	03/15/05	3
35	Mai	Kim	Khue	03/17/05	1

36	Duong	Hai	Van + Kieu Cuc	03/17/05	2
37	Hoang	Van	Hoa	03/19/05	1
38	Huynh	Anh	Sang	03/23/05	4
39	Vu	Kim	Xuan Thao	04/01/05	1
40	Nguyen	Duc	Hanh	04/01/05	1
41	Hong	Hoang	Son	04/05/05	1
42	Lao	Chao	Sui Tao	04/05/05	2
43	Nguyen	Thi	Xuan Quang	04/05/05	1
44	Luong	Trong	Thuat + Tri	04/13/05	3
45	Luu	Thi	Hanh	04/14/05	1
46	Nguyen	Thi	Thu Thao + Chi	04/14/05	2
47	Nguyen	Xuan	Thu + Than	04/14/05	2
48	Nguyen	Huu	Lam+Truc+Son+Dien	04/16/05	4
49	Tran		Ut+Chiel+Hue+Then+Thi	04/16/05	5
50	Luong	Van	Quang	04/16/05	1
51	Lai	Ngoc	Dung+Hoa+Tam+Thoan	04/16/05	4
52	Van	Phu	Cuong + Xinh	04/16/05	2
53	Khong	Van	Cuc+Trang	04/16/05	2
54	Nguyen	Thi	Phung	04/24/05	2
55	Le	Thi	Hong	07/03/05	4
56	Santelli		Dominique		1
57	Quach	Thien	Vinh		1
58	Phan	Thi	Thanh Van		1
59	Ly	Ngoc	Dung		1
					93

Xin thành thật cảm ơn sự ủng hộ của Quý Hội Viên Thiên Ca
Và kính chúc Quý Hội Viên một mùa hè như ý.

Ban Văn Nghệ Vô-Vi Multimedia Communication kính bái,

HƯƠNG TÂM CẦU NGUYỆN

Thân mẫu của các bạn Lê Tôn Tước, Trần thị Thanh Nhàn, và Trần Thị Thanh Nhã là cụ bà TRẦN THỊ THANH, pháp danh Đức Hương, sinh năm 1927, đã từ trần vào lúc 20h00 ngày 11-07-2005 (nhằm ngày Mùng 6 tháng 6 năm Ất Dậu) tại TP. Hồ Chí Minh, VN. Hương thọ 79 tuổi.

Kính xin chư Đạo hữu hướng tâm cầu nguyện cho linh hồn của Cụ Bà được siêu thăng tịnh độ. Chân thành cảm ơn.

VN, 14-07-2005.

THƠ

Bình-Minh

*Bình-minh gà gáy Ó Ò O ...
Có lấm gà ganh tiếng gáy to :
Bởi thế rạng-đông người thức dậy,
Vì rằng tắng-sáng gà kêu to !
Địa-Ngẫu thị-phi đòi uẩn-khúc ;
Thiên-Cơ bàn-định Đạo cam-go.
Bình-minh gà gáy nhân-sinh thức :
Phải gáy thường-xuyên không đấn-đo !*

Toulouse, ngày 9-02-1998,

Kính bút,

Trình-Quang-Thắng.

=====

VÔVI ÚC CHÂU.

*Bên Úc Vô Vi có Đạo Tràng,
Ở mô, bạn Đạo cũng tìm sang.
Gần Thầy Tu học cho mau tiến,
Xa quá tu hành sợ lạc đường.
Không biết Thầy mình nơi thượng đảnh,
Mãi lo tính kế để sang Làng (Vô Vi).
Tham tình, chưa đủ, nay tham Đạo,
Tưởng được gần Thầy trí mở mang*

Dĩ An, 02-11-2004.

NGUYỄN HIỀN.

=====

TRÌNH LÀNG VÔ VI CAIRNS.

(Họa vận bài "Vô Vi Úc Châu" của huynh NGUYỄN HIỀN).

*Ở xứ Việt Nam có Đạo Tràng,
Khai đàn thuyết giáo, trợ bạn sang.
Trời cao chuyển độ Thầy "Du Hóa",
Cũng quyết đưa ta hết chặng đường à
Bồi cao tuổi hạc, Thầy trụ giáo,
Quốc Tế Viện Cairns, sẽ trình Làng (Vô Vi).
Thầy dạy "tâm tu trong thân bạn",*

Chẳng phải đi đâu: Đạo mở mang !

SG, 06-11-2004.

TRẦN KIÊN HOA.

====

THƠ ĂN KHÔNG NGÁN.

(Tặng huynh Trần Kiên Hoa).

*Thơ Đạo anh trao "xực" quá ngon,
Hương thơm quyến rũ, nếu anh còn,
Làm quà cho bạn vài bài nữa,
Cảm kích tình anh quá nóng giòn.
Ăn mãi, nuốt hoài, không thấy ngán,
Kiên Hoa số dách, tánh Trời cho,
Vài hàng cảm tạ, người anh tốt,
Hiền với Kiên Hoa, nghĩa mãi tròn*

Dĩ An, 01-11-2004.

NGUYỄN HIỀN.

=====

TÌNH MÃI TRẮNG TRÒN

(Họa vận bài "Thơ ăn Không Ngán",

*Thân Tặng bạn Nguyễn Hiền)
Bạn Đạo Vô Vi, chớ "Xực" ngon,
Thơm tho, quyến rũ, chẳng sớm còn.
Làm quà tặng bạn có chi bận ,(tâm)
Chỉ có tình ta vẫn nóng giòn,
Mong mãi suốt đời mang hương ngát,
Tặng bạn "Tu Thiên" tâm lòng son.
Mong sao, sống mãi "Tình Thơ Đạo",
Kiên Hoa-Hiền bạn: mãi trắng tròn*

SG, 06-11-2004.

TRẦN KIÊN HOA.

=====

THIÊN ĐỊA NHÂN.

THIÊN Tôn: Thượng Đế tọa ngôi cao,
Bồ Tát, Phật, Tiên cũng ngự vào,
Hòa một, chung sức nâng Trần hạ,
Hướng đường Đạo Đức, sáng muôn sao.
ĐỊA Tạng: cõi âm, giảng Pháp sâu,
Tội hồn u uất, chặt lối vào,
Bao giờ Địa Ngục không còn tội,
Phật Sống Tế Công hạ sen nao?...

NHÂN gian: sinh chúng sống trần lao;
Cuộc Trần tạm bợ, giống chiêm bao,
Đói khổ làm than, chiến tranh kháo ,
Sao không tìm đến Vô Vi nào?...

THIÊN Cảnh: Trời ban chốn đẹp lành,
Đường Trần muốn nhẹ: bước vân hành.
Phật, Tiên, Thánh, Chúa: từ Trần hạ,
Sao không trở gót, hưởng Trời thanh.

ĐỊA Lợi: chúng sanh, chốn Địa đàng,
Uống, ăn, thở, ngủ : Mẹ(1) lo toan,
Ban ơn giáo hóa, như Trời biển,
Ai sớm đổi thay: hưởng Thiên Đàng?

NHÂN sự: cuộc Trần, lấm trái ngang,
Oan khiên dày xéo, nợ cựu mang,
Xáo trộn đảo điên, luân hồi kiếp,
Vô Vi hòa điệu: hết rộn ràng
SG, 05-11-2004.

TRẦN KIÊN HOA.

(1)-Địa Mẫu (Thượng Đế).

=====

NGUỒN CỘI.

Bảy Chơn Nhơn có nàng Tôn Bất Nhị,
Đề bảo toàn được tánh mạng bình sinh,
Muốn che mặt, khỏi tai mắt hồ linh,
Đổ chảo dầu, vào mặt sơn trình trắng.

Nay Thầy mình, sắp tuổi già, xế nắng,

Dục Thiên sinh, hãy cố gắng đêm thanh!

Gạt tục lụy, xa mùi ố hôi tanh,
Giải nghiệp chướng , khỏi sa đường lục đạo.

Đây Vô Vi, vượt xa cơn mộng ảo,
Cố Thiên Hành, khi hồn xác sinh tiền,
Để theo Thầy mà phăng lối tầm Thiên,
Khỏi lạc lòng vào đêm dài u tối.

Thiên Vô Vi vượt xa đường tội lỗi,
Gắng theo Thầy, mà Hoàng Hoá cứu người.
Chẳng để Tâm nơi: kẻ nhạo, người cười,
Mong tất cả, được trở về “nguồn cội”
Họa Vận bài “GIÁ CHƠN” của huyñh NGUYỄN HIỀN)

SG, 10-11-2004.

TRẦN KIÊN HOA.

Dĩ An, 17-10-2004.

=====

GIÁ CHƠN.

Truyện Thất Chơn có Trùng Dương Sư Tổ,
Giả bệnh đau để thử dạ môn sinh,
Người giả Tu cho Đạo chẳng huyền linh,
Nên khăn gói, lên đường về quê cũ.

Nay Aạn Sư, sắp hội quê qui ẩn,
Pháp Tu Thiên, bạn đạo gắng đạt thanh,
Giải trước trần, đừng để xác hôi tanh,
Sanh nghiệp chướng, hồn sa vào lục đạo.

Thật uống phí, đời người trong mộng ảo,
Mãi chạy theo: dục lạc với kim tiền,
Quên lời Thầy, chỉ rõ lối về Thiên,
Đành ôm hận: triền miên trong bóng tối.

Bảy ức niên, mới hình thành chân tử,
Tội tình chi, uống phí một đời người,
Dù gian nan, khổ nạn vẫn luôn cười,
Mới thấy rõ: hành trình về xứ Phật

Dĩ An, 17-10-2004.

Nguyễn Hiền

BẠN ĐẠO VIẾT

CÔNG DỤNG CỦA PHÁP SOI HỒN

Hôm nay tôi xin phép được trình bày những hiểu biết của cá nhân tôi về Pháp Soi Hồn (tức phép dùng để ổn định thần kinh bộ đầu) của Pháp Lý Vô Vi Khoa Hóa Huyền Bí Phật Pháp (xin được gọi tắt là PLVV) sau một thời gian thực hành tu tập.

Trong PLVV thiền của Ông Tư, Ông Tám, có 3 phương pháp chính (Soi hồn, Pháp luân Thường chuyển và Thiền định), và một pháp phụ (Pháp luân Chiếu minh), cùng với vài phương pháp hành thêm để hỗ trợ tăng cường sức khỏe; nhưng ở đây tôi chỉ xin phép nói về phương pháp Soi Hồn mà thôi, bởi vì tôi thấy nó quả là một phương pháp rất đặc biệt, độc nhất vô nhị, từ trước tới nay, ngoại trừ PLVV ra, chưa có một giáo phái hoặc pháp tu nào có được. Lúc mới tu tập theo PLVV, tôi cũng có một cái nhìn rất hời hợt đối với pháp Soi Hồn. Nhưng rồi qua tu tập, càng ngày tôi càng thâm thúy và thấy được cái giá trị thâm sâu vi diệu của nó:

- Về khía cạnh cơ bản, Soi Hồn giúp cho chúng ta gom tụ yđiển năng trong bản thể, tập trung lên bộ đầu để tiêu trừ mọi trược khí và độc chất tích lũy bấy lâu nay trong mọi nẻo hóc của bộ não; thanh lọc và ổn định trật tự hệ thống thần kinh của bộ đầu, và sau cùng là khai thông kinh mạch, khai mở những huyết đạo trên toàn bộ đầu.

- Bên cạnh đó, theo thời gian tu học, tôi đã khám phá ra những ý nghĩa giáo dục rất thâm thúy của Bè Trên Vô Vi và của Tổ Thầy qua phép Soi Hồn, nên nay tôi cũng xin được trình bày cùng các huynh đệ đồng đạo bốn phương, để được cùng nhau trao đổi và sẻ chia tu học.

Hiện tại, tôi hiểu rằng khi Đức Thầy, tức Ông Tám dạy:

1) BỊT CHẶT 2 LỖ TAI (bằng 2 ngón tay cái): là khuyên dạy chúng ta không nên nghe những điều không cần thiết, những câu chuyện thị phi, những lời khen chê, phê phán của dư luận, những thành kiến của đời; không nên để bị chi phối và lôi cuốn bởi những âm thanh loạn động, hư ảo của thế gian, nó chỉ làm rối loạn tâm trí của chúng ta mà thôi.

2) BỊT 2 CON MẮT (bằng 2 ngón tay giữa): là Đức Thầy khuyên dạy chúng ta không nên ham ngắm những sắc tướng của đời, những vật chất vốn phù du, hư ảo như: bóng sắc, của tiền, vàng bạc, ruộng vườn, nhà cửa, v.v. nếu bị nó lôi cuốn thì chỉ tự chuốc khổ vào thân, lao tâm tổn sức, rốt cuộc rồi cũng ra đi với hai bàn tay trắng, nào có mang theo được gì đâu, ngoài cái tâm hồn đầy u mê, tăm tối khi về bên kia cõi vô hình, tiếp tục chịu sự đau khổ và bơ vơ.

3) CHẶN 2 ĐUỜNG GÂN CHẼ BA TRÊN MÀNG TANG (bằng 2 ngón trỏ): là Đức Thầy muốn dạy chúng ta phải cắt đứt mọi suy nghĩ, tính toán, lo toan vớ vẩn, lung tung ở trong tâm trí, bởi nó vốn là “tâm viên ý mã”, chỉ làm hao thân tổn khí, chớ không có lợi ích gì cho sự tiến hóa của chúng ta, dầu cho đó có là những ý tưởng cao siêu, thánh thiện, minh triết, hay gì gì đi nữa, nó thật ra cũng chỉ là những suy tư, vọng tưởng viên vong, mơ hồ, hầu hết được kết tập từ những kiến thức tạm giả từ bên ngoài mà thôi! Và chính những thứ “tâm viên ý mã” này sẽ phá tán thần lực tập trung của chúng ta, làm cho chúng ta khó có thể gom tụ năng lực điển quang và khai mở bộ đầu một cách rốt ráo được.

4) RĂNG KÊ RĂNG CO LƯỖI: là Đức Thầy muốn khuyên dạy chúng ta hãy “ngậm miệng lại” để bớt nói chuyện đời, không còn tọc mạch chuyện thị phi, không còn khen chê, phê phán hoặc chỉ trích, nói xấu người khác. Ai đúng ai sai, ai phải ai trái đã có Cha Trời chăm lo và giáo dục qua định luật Nhân Quả Công Bằng của Người rồi. Bốn phận căn bản quan trọng mà chúng ta cần phải chú tâm lo toan là tự phê bình chính mình và lo tu sửa bản thân sao cho mỗi ngày mỗi tốt đẹp, thiện lành hơn.

Tóm lại, tôi thấy pháp Soi Hồn của PLVV là một phương pháp mới lạ và kỳ diệu. Nó có một lợi ích thiết thực, và có kết quả mau chóng trong việc ngăn chặn sự phóng ngoại của tâm trí, gom tụ tinh khí thần và phát triển năng lực điển quang một cách hữu hiệu. Nó giúp ta thanh lọc bản thể, ổn định thần kinh, đồng thời giải trừ được 4 căn bệnh thâm căn cố đế mà hầu hết tất cả mọi người ở thế gian này đều ít nhiều vướng mắc, đó là: nói bậy, nghe bậy, nhìn bậy và nghĩ bậy, nếu chúng ta biết thực hiện tu tập với nó một

cách đúng đắn và nghiêm chỉnh.

Tôi hy vọng tất cả các huynh đệ đạo hữu thân mến gần xa cũng thấy được sự lợi ích của báu pháp Soi Hồn, cũng như các phương pháp khác của PLVV do Đức Thầy truyền dạy, và tận dụng chúng trong công phu tu tập, ngõ hầu giải thoát chính mình ra khỏi những bệnh tật, những khổ đau trong cuộc đời, và tìm về với cõi Không Không thanh nhẹ diệu huyền của Vô Vi Điền Giới. Được thế thì thật là lành thay! Lành thay!

THIỆN TÂM

(Ghi lại tại PN ngày 20-05-2005)

Thông Báo của Hội A'i Hữu Vô Vi Bắc California - VОВI LED Publications
Ấn Tổng Kinh Sách Vô-Vi trong năm 2005

Chúng con thành tâm tri ân Đức Thầy, tất cả quý anh chị thiện nguyện đã làm việc trong âm thầm, và quý bạn đạo hảo tâm đã liên tục giúp đỡ cho VoVi LED Publications thực hiện một số kinh sách trong những năm qua.

Để tiếp nối công việc lưu trữ kinh sách Vô Vi của các vị đã đi trước, và công hiến tài liệu cho các bạn mới tu, chúng tôi xin trình cho quý bạn dự thảo ấn tổng kinh sách trong năm 2005 như sau:

- 1) **Địa Ngục Du Ký (với lời minh giải của Đức Thầy)**
- 2) **Thiên Đàng Du Ký (với lời minh giải của Đức Thầy)**
- 3) **Tham Gia Phát Triển Trí Tâm (Bé Tám Bàn Bạc Cùng Bạn Đạo Khắp Năm Châu Năm 2001)**
(Lương Sĩ Hằng)
- 4) **Tham Gia Phát Triển Trí Tâm (Bé Tám Bàn Bạc Cùng Bạn Đạo Khắp Năm Châu Năm 2002)**
(Lương Sĩ Hằng)

Vì lý do chuyên chở quá xa, VОВI LED Publications sẽ phát hành những kinh sách trên vào dịp lễ Mừng Sinh Nhật Đức Thầy vào cuối năm 2005 thay vì tại Đại Hội Hội Sinh Sum Vầy 2005 ở Singapore để kính biếu quý bạn khắp năm châu. Ngoài ra, chúng tôi sẽ phân phối cho các địa phương tùy theo lời yêu cầu.

Chúng con thành tâm ghi ơn sự quang chiếu của Đức Thầy và sự hỗ trợ của quý bạn đạo đã giúp chúng con có cơ hội phục vụ tốt.

Kính thư,

VOVI LED Publications kính tường

Báo cáo về Quỹ Ân Tổng Kinh Sách

Chúng tôi thành tâm cảm ơn quý đạo hữu đã phát tâm ấn tống.

(danh sách bạn đạo phát tâm ấn tống kinh sách từ tháng 1 năm 2005 đến cuối tháng 6 năm 2005, tiếp theo danh sách đã đăng trên TBPTĐN số 492):

1. Nguyễn Văn Ninh	400 USD	Culver City, California
2. Nguyễn Xuân Mai	250 USD	San Jose, California
3. Trần Mai Khanh	1,000 USD	Fairfax, Virginia
4. Võ Nhân Thanh	50 USD	Vacaville, CA
5. Nguyễn Đình Trí	300 USD	Dallas, Texas
6. Ân Danh	550 USD	Montreal, Canada
7. Đặng Văn Phan	50 USD	Fresno, CA
9. Đào Hùng	80 USD	Santa Clara, CA
10. Nguyễn Hồng Đức	100 USD	Denmark
11. T/Đ Bruxelles	100 USD và 100 Euro	Belgium
12. Ung Thị Xinh	100 CAD	Calgary, Canada
13. Tracey Le Van	100 CAD	Calgary, Canada
14. Phạm Hồng Thái	250 Euro	France
15. T/Đ Hồng Bích Hoàng	100 USD	Virginia
16. Ân danh	120 USD	San Jose, California
17. Phan Bá Tâm	200 USD	Sunnyvale, California
18. Trịnh Thị Cẩm Tú	100 USD	Honolulu, Hawaii
19. Trần Thị Hồng	100 USD	San Jose, California
20. Hội Chợ Tết San Jose	287 USD	San Jose, California
21. Trần Thảo	40 USD	San Jose, California
22. Nguyễn Thị Nhị	80 USD	San Jose, California
23. Diệp Hữu Phước	20 USD	Kansas
24. Hà Cúc Thu	200 USD	Philadelphia, Pennsylvania
25. Mã Kiều Liên	100 USD	Philadelphia, Pennsylvania
26. Bích Ngọc	50 USD	San Jose, California

Xin quý bạn đạo lưu ý:

Mọi phát tâm và liên lạc về quỹ ấn tống kinh sách, xin quý bạn gửi về:

VoVi Multimedia Communication

P.O. BOX 741324

Dallas, TX 75374-1324

Check payable to: VoVi Multimedia Communication

Tất cả các biên nhận trừ thuế sẽ do Hội VVMC Dallas cung cấp cho quý bạn.

Liên lạc điện thoại: trimai00@yahoo.com

Thành thật cảm ơn quý bạn,

HAHVVC kính bái